



## ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ

**เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า** โดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า เศรษฐกิจสหรัฐฯ และกลุ่มยูโรทยอยปรับดีขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นและจีนชะลอตัว ด้านเศรษฐกิจเอเชียที่ไม่รวมจีนทรงตัว

ในเดือนพฤษภาคม 2559 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องตามการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้น แต่ภาคการส่งออกยังอ่อนแอตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรชะลอตัวลงบ้าง แต่ส่วนหนึ่งเป็นผลของปัจจัยชั่วคราวจากเหตุประท้วงของธุรกิจในภาคโทรคมนาคม และการจ้างงานที่เร่งไปมากในไตรมาสก่อน โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนและสันทนาการเนื่องจากสภาพอากาศที่อุ่นกว่าปกติ ด้านเศรษฐกิจกลุ่มยูโรฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามการขยายตัวของภาคเอกชนซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับดีขึ้น ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว สำหรับเศรษฐกิจญี่ปุ่น ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนตามการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับลดลงสะท้อนจากยอดขายสินค้าของห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศที่หดตัวและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อยู่ในระดับต่ำ เช่นเดียวกับภาคการส่งออกที่ปรับลดลงตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่อ่อนแอ โดยเฉพาะเอเชีย ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว นอกจากนี้ ภาคการผลิตยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

**เศรษฐกิจจีน**ในเดือนพฤษภาคม 2559 ชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะการลงทุนที่ชะลอตัว โดยเฉพาะในภาคเหมืองแร่และภาคอุตสาหกรรมที่ยังมีกำลังการผลิตส่วนเกิน และเริ่มเห็นการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว เนื่องจากภาครัฐเริ่มออกมาตรการเพื่อดูแลการเก็งกำไรในภาคอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานยังขยายตัวดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปริมาณการนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน อาทิ เหล็ก (steel) น้ำมันดิบ (crude oil) และทองแดง (copper) อย่างไรก็ตาม การส่งออกในเดือนนี้หดตัวสูงขึ้น โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่สูงในปีก่อน แต่โดยรวมแล้วการส่งออกยังคงอ่อนแอ ขณะที่เครื่องจักรบริโภคในประเทศขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน สำหรับเศรษฐกิจของประเทศเอเชียไม่รวมจีนทรงตัวจากเดือนก่อน แต่อุปสงค์ในประเทศและการส่งออกโดยรวมยังคงอ่อนแอ ทั้งนี้ การส่งออกในบางประเทศปรับดีขึ้นบ้าง อาทิ สิงคโปร์จากการส่งออกสินค้าทองคำและเวชภัณฑ์ยา

**อัตราเงินเฟ้อโลก**ในเดือนพฤษภาคม 2559 ทรงตัวในระดับต่ำ ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนแม้จะมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นบ้าง